

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ  
DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM  
BAN CHẤP HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 229/2024/VINASA

V/v: Mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo  
tương lai - VietFuture Awards 2024

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 650.....

Ngày 26 tháng 8 năm 2024

**Kính gửi: Ban Giám hiệu**

**Đại học Công nghiệp Quảng Ninh**

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) kính gửi Quý Trường lời chào trân trọng!

Nhằm đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ; theo Quyết định số 1665/QĐ-Ttg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và Quyết định 569/QĐ-Ttg ngày 11/05/2022 của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Với mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhà trường trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng, VINASA tổ chức **Giải thưởng Sáng tạo tương lai – VietFuture Awards**.

**Giải thưởng Sáng tạo tương lai** là giải thưởng thường niên do VINASA tổ chức từ năm 2023 trao cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên, các dự án theo đặt hàng của doanh nghiệp và các dự án R&D của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước có mong muốn thương mại hóa. Giải thưởng là nơi kết nối hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nghiên cứu và phát triển, kết nối thương mại hoá các đề tài nghiên cứu và tuyển dụng.

Giải thưởng được tổ chức 2 vòng: (1) Sơ tuyển tại các trường Đại học/Cao đẳng, (2) Vòng Chung tuyển toàn quốc với các hoạt động thuyết trình, triển lãm, demo dự án trực tiếp, kết nối hợp tác, tuyển dụng thực hiện ngay tại địa điểm Vòng Chung tuyển toàn quốc của Giải thưởng tại Thành Phố Hà Nội vào tháng 10/2024. Thông tin chi tiết về Giải thưởng mời xem tại: <https://vietfuture.world/>

VINASA trân trọng kính mời Quý Trường tham gia Giải thưởng với các nội dung đề xuất cụ thể như sau:

Kính đề nghị Quý Trường phát động và lựa chọn các dự án khởi nghiệp xuất sắc thuộc 16 lĩnh vực của Giải thưởng tham gia vòng Chung tuyển toàn quốc của Chương trình. Mỗi nhóm lĩnh vực tối đa 03 đề cử.

Các đề cử sau khi được lựa chọn sẽ nộp hồ sơ tham gia vòng Chung tuyển toàn quốc tại link: <https://vietfuture.vinasa.org.vn/>.

Các nhóm dự án xuất sắc sẽ tham gia các hoạt động tại Vòng Chung tuyển toàn quốc tại Thành phố Hà Nội vào tháng 10/2024.

*(Kính phí ăn ở, đi lại do Nhà trường và các nhóm dự án tự trang trải, khu demo sản phẩm, ứng dụng... và kết nối giao lưu, hợp tác do Ban Tổ chức cung cấp miễn phí)*

1. Kính đề nghị Quý Trường lựa chọn các Dự án R&D mong muốn thương mại hóa tham gia Giải thưởng.

2. Nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên lắng nghe, trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, VINASA sẽ tổ chức chuỗi Hội thảo “Chat với CEO”. Kính đề nghị Quý trường quan tâm đăng ký tổ chức chương trình giao lưu cho các sinh viên của Trường.

3. Kính đề nghị Quý Trường truyền thông về Giải thưởng rộng rãi cho sinh viên qua các kênh của Nhà trường: email, fanpage, website, bảng thông tin ... (Nội dung BTC chương trình sẽ cung cấp)

4. Trân trọng kính mời Quý Trường cử đầu mỗi phối hợp cùng VINASA triển khai Giải thưởng rộng rãi cho toàn bộ sinh viên của Trường và các công tác tổ chức khác.

5. Trân trọng kính mời Quý trường đăng ký tài khoản InnoConnect để kết nối với các doanh nghiệp tại <https://www.innoconnect.vn>. InnoConnect là nền tảng công nghệ do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) thực hiện với mục đích kết nối các doanh nghiệp, sinh viên và các trường đại học trong hoạt động tuyển dụng, đào tạo, hội thảo, quảng bá thương hiệu, kết nối hợp tác các dự án R&D, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên, tìm được nguồn vốn đầu tư và phát triển.

*(Thông tin chi tiết và các quyền lợi tham gia Giải thưởng, kính mời Quý Trường xem tài liệu gửi kèm)*

Sự ủng hộ và tham gia của Quý Trường sẽ góp phần quan trọng làm nên thành công của Giải thưởng, đồng thời có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ trên cả nước.

VINASA rất mong nhận được sự quan tâm và nhiệt tình tham gia của Quý Thầy Cô cùng các em sinh viên Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Đầu mối liên hệ Ban tổ chức: Ms. Nguyễn Ngọc Phương Anh, ĐT: 0937 551 871, Email: [anhnp@vinasa.org.vn](mailto:anhnp@vinasa.org.vn)

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



Tài liệu VietFuture 2024

TM.BCH. HIỆP HỘI PHẦN MỀM  
VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Khoa